

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสุทธีอุทกการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การรับทราบการลาออกของนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. และพิจารณาแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการลาออกของนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. และพิจารณาแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ กปน. ชุดต่าง ๆ (เพิ่มเติม) ตามที่คณะกรรมการ กปน. มี คำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๑/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ กปน. จำนวน ๑๓ คณะ และคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ ๑๖/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการการประปานครหลวง โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง และประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปน. ซึ่งต่อมา นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กปน. ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง และประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปน. เนื่องจากมีภารกิจอื่นทำให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพในการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. และสอดคล้องกับระบบการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติดังนี้

๑. รับทราบการลาออกของนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง และประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปน.

๒. แต่งตั้ง พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง แทน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. ที่ขอลาออก

๓. แต่งตั้ง นายโชตินรินทร์ เกิดสม เป็นรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง แทน พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์

๔. แต่งตั้ง นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปน. แทน นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ กปน. ที่ขอลาออก

๕. แต่งตั้ง นายชัยทัต แซ่ตั้ง เป็นรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปน. แทน นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

๖. แต่งตั้ง ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กปน. (เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม รับทราบ และแต่งตั้งตามที่เสนอ

**เรื่องที่ ๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ แบบประเมินตนเอง  
รายบุคคล และแบบประเมินแบบไขว้ของกรรมการ กปน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผล  
คณะกรรมการ กปน. ทั้งคณะ แบบประเมินตนเองรายบุคคล และแบบประเมินแบบไขว้ของกรรมการ กปน.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมประเด็นการจัดประชุม  
คณะกรรมการอิสระไว้ในแบบประเมินฯ ด้วย

**มติที่ประชุม** ให้เลขานุการฯ ทบทวนแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ก่อนนำเสนอ  
คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

**เรื่องที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตฯ ที่ได้  
จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของการประปานครหลวง**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง  
การดำเนินงานตามข้อสังเกตฯ ที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ  
การประปานครหลวง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือที่ กค ๐๘๑๘.๒/๑๖๘๗  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กปน. พร้อมข้อสังเกต  
หรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน และความเห็นเพิ่มเติมของ สคร. โดยขอให้ กปน.  
นำเสนอแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลฯ ที่ผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ต่อ สคร. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลประเมิน

กปน. ได้จัดทำรายงานแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหา  
ที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กปน. และความเห็นเพิ่มเติมของ สคร.  
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  
มีมติเห็นชอบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนแนวทางการปรับปรุง  
การดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ของ กปน. และความเห็นเพิ่มเติมของ สคร. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ในการจัดทำแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตฯ ควรมีการกำหนดแผนงาน ระยะเวลา  
ดำเนินการ และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

๒) กปน. ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความรวดเร็วของการเชื่อมโยงข้อมูลปริมาณ  
น้ำใช้ที่ได้จากการอ่านมาตรวัดน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถชำระค่าน้ำประปาได้ทันทีเมื่อได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปา  
ซึ่งจะช่วยให้ กปน. ได้รับเงินค่าน้ำประปาเร็วขึ้นอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ กปน. ได้ทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรแล้ว

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ในการปรับปรุงท่อ/วางท่อ เพื่อลดน้ำสูญเสีย ขอให้ กปน. พิจารณาเรื่องความคุ้มค่าใน  
การดำเนินงานประกอบด้วย โดยควรพิจารณาปรับปรุงท่อที่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเป็นอันดับแรก

๒. การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ในประเด็นการส่งเสริมการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หาก กปน. มีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบประปาสำหรับหมู่บ้านจัดสรร ขอให้ให้นำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วย

๓. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการให้บริการสาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utility Service) กปน. ควรประสานความร่วมมือกับกรมน้ำบาดาล เพื่อเป็นการใช้ข้อมูลการใช้น้ำประปาและการใช้น้ำบาดาลของลูกค้าร่วมกันด้วยอีกทางหนึ่ง

๔. การจัดทำแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ ขอให้ กปน. พิจารณาค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กปน. และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตฯ ก่อนนำเสนอ สคร. ภายในกำหนดเวลา

#### **เรื่องที่ ๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัตินำเงินสงเคราะห์ได้แผ่นดินระหว่างกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัตินำเงินสงเคราะห์ได้แผ่นดินระหว่างกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดระยะเวลาการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินหรือจ่ายเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ ปีละ ๒ ครั้ง โดย งวดที่ ๑ ให้รัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีงบประมาณนำส่งรายได้ระหว่างกาลในเดือนกรกฎาคม จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีจากงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สอบทานหรืองบการเงินเบื้องต้น แล้วแต่กรณี และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอให้รัฐวิสาหกิจนำส่งเงินรายได้แผ่นดินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือน ที่ต้องมีการนำส่ง

กปน. ได้จัดทำงบการเงินสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบทานของ สตง. งบการเงินเบื้องต้นมีกำไรก่อนโบนัสกรรมการและพนักงาน จำนวน ๓,๐๑๔,๙๓๑,๙๓๑.๑๗ บาท ซึ่งตามแนวปฏิบัติ กปน. จะต้องนำส่งเงินรายได้แผ่นดินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของกำไรดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** ๑. เห็นชอบในหลักการให้ กปน. ดำเนินการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินระหว่างกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
๒. อนุมัติให้ กปน. ดำเนินการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑,๕๐๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หรือตามที่ สคร. กำหนด

#### **เรื่องที่ ๕ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๗ โดยการทบทวน ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๖ และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๗) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านที่ ๘ การตรวจสอบภายใน รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ฎบัญญัติคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** เห็นชอบฎบัญญัติคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๗

**เรื่องที่ ๖ การรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน) ดังนี้

๑. ฐานะการเงิน

๑) สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๙๒,๓๙๗.๘ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๑๔,๕๙๖.๖ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๗๗,๘๐๑.๒ ล้านบาท

๒) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ ๙๒,๓๙๗.๘ ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินรวม ๑๙,๙๔๙.๕ ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน ๖,๕๔๐.๙ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๑๓,๔๐๘.๖ ล้านบาท) และส่วนของทุน ๗๒,๔๔๘.๓ ล้านบาท

๒. ผลการดำเนินงาน มีกำไรเท่ากับ ๒,๗๑๖.๗ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๑๐,๑๔๑.๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๗,๔๒๔.๙ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังหักขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบวกกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เท่ากับ ๒,๗๑๔.๖ ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบถามเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้น ๑,๖๗๙.๒ ล้านบาท ซึ่ง กปน. ชี้แจงว่ามีการรับคืนเงินลงทุนระยะยาวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ ได้นำมาลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารไม่เกิน ๑ ปี และบางส่วนนำมาไว้ใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กปน. โดยจะมีการบริหารเงินลงทุนให้สอดคล้องตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของ กปน.

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๗ การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๘ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงาน สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๘ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๓๘๐๑ คะแนน (B+) ดังนี้

๑. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๒๖)

๑.๑ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย

- การส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ส่งมอบงานก่อสร้างวางท่อความยาวสะสม เท่ากับ ๗๓๑.๔๔๑ กิโลเมตร ซึ่งผลงานสะสมถึงเดือนพฤษภาคมสูงกว่าเป้าหมาย เท่ากับ ร้อยละ ๑๑.๓๔ โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร ได้เกรด A-

๑.๒ โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)

- จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

จำนวนผู้ใช้บริการใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าน้ำประปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ ๕๐๔,๑๒๔ ราย โดยมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้ เน้นกลุ่มลูกค้าติดตั้งประปาใหม่ ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนเป็นบิลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที รณรงค์ผ่านกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/โปรโมชั่น รวมทั้งปรับวิธีการดึงข้อมูลด้วยการนับจำนวนลูกค้ายกเลิกหลังจากสมัครใช้งานแล้ว โดยสายงานบริการได้คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๖๑๖,๕๐๐ ราย ได้เกรด A

๑.๓ รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง (น้ำหนักร้อยละ ๔) ผลงานสะสมเท่ากับ ๗๓๓.๘๗ ล้านบาท โดยผลงานรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากงานบริการหน้ามาตร ซึ่งผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้เสริมจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภาพรวมต่ำตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้เกรด A

๑.๔ ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ย่อย คือ

๑) การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานร้อยละ ๑๑๘.๔๐ ได้เกรด A โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๒) ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕) ผลงานสะสมเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A จากการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวมได้ตามแผนงานรายไตรมาส โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้เกรด A

๑.๕ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

- ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจคาดการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เท่ากับ ๔.๙๙๓๕๗ นั้น ผลงานค่าแฟคเตอร์เมื่อเทียบกับ Baseline จะเท่ากับ ๑.๐๒๔๘๓ เนื่องจาก Carbon footprint ต่อปริมาณน้ำจำหน่ายลดลง ๒.๔๒% เมื่อเทียบกับปี Baseline (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้เกรด B

- ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรตามคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย (ฉบับผู้ปฏิบัติ) ที่ สคร. กำหนด และคณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบผลการทบทวนและจัดทำแผนงานในการวัดและประเมิน Eco-efficiency แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ แล้ว (กิจกรรมในระดับ ๑)

๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ น้ำหนักร้อยละ ๓๔ ดังนี้

๒.๑ EBITDA Margin (น้ำหนักร้อยละ ๓) ผลงานสะสมเท่ากับร้อยละ ๕๗.๘๙ ได้เกรด A และผลงานคาดการณ์ EBITDA Margin สิ้นปีงบประมาณที่ร้อยละ ๕๓.๓๒ ได้เกรด A หากมีการปรับค่าเกณฑ์ตามเงื่อนไข เกณฑ์ A จะเท่ากับ ๕๓.๗๘ ซึ่งผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จะได้เกรด A-

๒.๒ คุณภาพน้ำประปา : กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓) ผลงานร้อยละ ๑๐๐ ๙๘.๓๑ และ ๑๐๐ ได้เกรด A B+ และ A ตามลำดับ เนื่องจากน้ำทะเลรุกเข้าคลองประปา ส่งผลให้ค่าคลอไรด์สูง (ด้านเคมี) เกินมาตรฐาน โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๑๐๐ ๙๘ และ ๑๐๐ ได้เกรด A B และ A

๒.๓ การบริหารจัดการแรงดันน้ำ

แรงดันน้ำภาพรวม (ช่วงเวลา ๐๕.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จุดวัดแรงดัน ๑๖๒ จุด) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ผลงาน ๗.๗๓ เมตร ได้เกรด A- ผลจ. ได้ประสานงานกับสาขาที่มีอัตราน้ำสูญเสียที่อยู่ในระดับต่ำ เพื่อยกแรงดันน้ำเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ ๗.๗๕ เมตร ได้เกรด A

๒.๔ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม (น้ำหนักร้อยละ ๑๔) ผลงานร้อยละ ๒๕.๐๓ ได้เกรด A มีการเร่งรัดกิจกรรมหาท่อรั่ว และงานซ่อมท่อที่ค้าง เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบ โดยคาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ร้อยละ ๒๕.๕๐ ได้เกรด A

๒.๕ การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)

ความสำเร็จของความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (น้ำหนักร้อยละ ๔) ประเมินจากความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย โดยทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน/โครงการ มีการใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้

- กปน. และบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. จำนวน ๒๕ โครงการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. Core Business Enablers ๘ ด้าน (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) ตรวจสอบประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๘ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๘ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**เรื่องที่ ๘ การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สละสม ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗)**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สละสม ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐,๐๒๙.๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๖.๖ ของวงเงินเบิกจ่ายทั้งปี ๑๓,๒๒๕.๐ ล้านบาท) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
งบลงทุนปกติ	๘,๘๙๙.๙	๓,๒๒๒.๒	๔,๒๕๕.๖	๑๓๒.๑	๑,๓๒๙.๖	๑,๙๓๒.๖	๑๔๕.๔	๔,๕๕๑.๘	๖,๑๘๘.๒	๑๓๖.๐
งบลงทุนโครงการ	๖,๖๗๘.๓	๓,๗๕๘.๓	๓,๖๘๒.๑	๙๘.๐	๕๒.๙	๖๙.๔	๑๓๑.๒	๓,๘๑๑.๒	๓,๗๕๑.๕	๙๘.๔

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗								
		ผูกพัน			ประจำปี			รวม		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%
สัญญาเช่า	๑๗๕.๕	๗๒.๕	๗๑.๙	๙๙.๒	๓๔.๙	๑๗.๔	๔๙.๙	๑๐๗.๔	๘๙.๓	๘๓.๑
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๗,๐๕๓.๐</b>	<b>๘,๐๐๙.๖</b>	<b>๑๑๓.๖</b>	<b>๑,๔๑๗.๔</b>	<b>๒,๐๑๙.๔</b>	<b>๑๔๒.๕</b>	<b>๘,๔๗๐.๔</b>	<b>๑๐,๐๒๙.๐</b>	<b>๑๑๘.๔</b>

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๑,๕๕๘.๖ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๑๘.๔ ประกอบด้วย เบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๑,๖๓๖.๔ ล้านบาท หรือสูงกว่าแผนร้อยละ ๓๖.๐ เบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๕๙.๗ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑.๖ และเบิกจ่ายสัญญาเช่าได้ต่ำกว่าแผน ๑๘.๑ ล้านบาท หรือต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๖.๙ โดยมีรายละเอียดจำแนกตามสายงาน ดังนี้

แผนงาน / สายงาน	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่ายทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗		
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	ผลต่าง
<b>งบลงทุนปกติ</b>	<b>๘,๘๙๙.๙</b>	<b>๔,๕๕๑.๘</b>	<b>๖,๑๘๘.๒</b>	<b>๑,๖๓๖.๔</b>
สายงานผู้ว่าการ	๐.๙	๐.๙	๐.๓	(๐.๖)
สายงานบริหาร	๕๘.๗	๑๐.๐	๒๘.๐	๑๘.๐
สายงานวิศวกรรม	๒,๐๕๔.๙	๑,๑๕๓.๗	๑,๔๙๐.๕	๓๓๖.๘
สายงานผลิตน้ำ	๗๗๖.๔	๒๙๒.๓	๒๖๒.๖	(๒๙.๗)
สายงานแผนและพัฒนา	๐.๓	๐.๓	๐.๓	-
สายงานบริการ	๕,๕๐๓.๓	๒,๘๖๐.๗	๔,๑๒๑.๑	๑,๒๖๐.๔
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	๔๒๒.๑	๒๑๗.๘	๒๖๙.๑	๕๑.๓
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	๖๘.๐	๓.๘	๖.๓	๒.๕
งบลงทุนในความรับผิดชอบ ของ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ	๑๕.๓	๑๒.๓	๑๐.๐	(๒.๓)
<b>งบลงทุนโครงการ</b>	<b>๖,๖๗๘.๓</b>	<b>๓,๘๑๑.๒</b>	<b>๓,๗๕๑.๕</b>	<b>(๕๙.๗)</b>
โครงการฯ ๘	๘๕.๐	๘๑.๕	๘๓.๐	๑.๕
โครงการฯ ๙	๖,๕๙๓.๓	๓,๗๒๙.๗	๓,๖๖๘.๕	(๖๑.๒)
<b>สัญญาเช่า</b>	<b>๑๗๕.๕</b>	<b>๑๐๗.๔</b>	<b>๘๙.๓</b>	<b>(๑๘.๑)</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๕,๗๕๓.๗</b>	<b>๘,๔๗๐.๔</b>	<b>๑๐,๐๒๙.๐</b>	<b>๑,๕๕๘.๖</b>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ สະสม ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗)

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๙ การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดย กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ ๖,๘๖๗.๙ ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ ๓,๑๘๐.๙ ล้านบาท และกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ติดลบ ๒๒๙.๕ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- รายได้รวม ๑๑,๘๕๙.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๔๖.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๗๖๑.๔ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่าน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำขายเพิ่มขึ้น ๓๖.๔ ล้าน ลบ.ม. และราคาขายน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๐.๒๗ บาท/ลบ.ม. จากกรณีที่ กปน. มีการทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ค่าน้ำในอัตราขายเหมา (Bulk sale) ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยขลิสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณน้ำขายสะสม ๗ เดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่พักอาศัย (Residential) เพิ่มขึ้นจากบ้านพักอาศัย และอาคารชุด เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ดี มีการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่หลายแห่ง กลุ่มธุรกิจหรือองค์กร (Commercial) จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากเทศกาลตรุษจีน การยกเว้นวีซ่าไทย - จีน (ถาวร) ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๖๗ เทศกาลสงกรานต์ รวมถึงสถานประกอบการหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลมากขึ้น ทำให้ในช่วง High Season มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากภาคการผลิตบางส่วนที่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ขณะที่โดยรวมยังคงทรงตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

- ค่าใช้จ่ายรวม ๘,๖๗๘.๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๗๑.๐ ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายลดน้ำสูญเสีย ค่าไฟฟ้า และต่ำกว่าปีก่อน ๑๒.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าไฟฟ้า (เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยต่ำกว่าปีก่อน ๐.๙๗๑๐ บาท/หน่วย) ขณะที่ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยมีต้นทุนต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๙.๘๑ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๗๙ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๔๙ บาท/ลบ.ม. หากไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๕.๘๒ บาท/ลบ.ม. ต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๔๙ บาท/ลบ.ม. และต่ำกว่าปีก่อน ๐.๓๘ บาท/ลบ.ม.

- ด้านฐานะการเงิน กปน. มีสินทรัพย์ เท่ากับ ๙๒,๔๒๔.๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๑,๔๓๕.๓ ล้านบาท จากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง สินทรัพย์ถาวร ขณะที่เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินจ่ายล่วงหน้าต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีก่อนสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ๔,๐๒๗.๘ ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ สินทรัพย์ถาวรประเภทท่อเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินลงทุนฯ ลดลง มีหนี้สินเท่ากับ ๑๙,๕๑๒.๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙๐๐.๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้แผ่นดินค้ำนำส่ง ขณะที่เจ้าหนี้การค้าต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปีก่อนสูงกว่าปีก่อน ๑,๙๗๔.๐ ล้านบาท เกิดจากรายได้แผ่นดินค้ำนำส่งคลัง (สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังปีงบประมาณ ๒๕๖๖) เงินประกันค่างาน ขณะที่ค่าน้ำดิบค้ำจ่ายลดลง เมื่อหักรายการหนี้สินทางบัญชี (รายได้รอการรับรู้และรายได้รับล่วงหน้า จำนวน ๘,๑๓๑.๕ ล้านบาท) คงเหลือเป็นหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายคืน จำนวน ๑๑,๓๘๑.๐ ล้านบาท และมีส่วนทุนเท่ากับ ๗๒,๙๑๒.๒ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน ๕๓๔.๕ และ ๒,๐๕๓.๘ ล้านบาท เกิดจากกำไรสะสมสูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน



- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร : อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin)/ อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales)/ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน (ROE) สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อน เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน : อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) สูงกว่าเป้าหมายและปีก่อนเล็กน้อย เกิดจากสัดส่วนภาระหนี้สินของ กปน. ไกล่เคียงเดิม และยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับส่วนทุน

อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง : อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนหมุนเวียนลดลง ส่งผลให้ กปน. มีสภาพคล่องลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาที่ กปน. กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและอนาคตได้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๐**      การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๑**      การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๒**      การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๓**      การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๔**      การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๕**      การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

**มติที่ประชุม**      รับทราบ

เรื่องที่ ๑๖ การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๗ เรื่อง การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุม ดังนี้

**1. การประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567**

**๑.๑ เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงช่วงที่ ๑**

**พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)**

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) [(ร่าง) แผนแม่บทฯ ปรับปรุงช่วงที่ ๑] และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นการรอบในการจัดทำแผนงานรวมถึงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดเป้าหมายรายกลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ปรับปรุงช่วงที่ ๑ ทั้งนี้ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (แผนแม่บทฯ ฉบับเดิม) อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ พบว่า สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในช่วง ๕ ปีแรกของแผนแม่บทฯ ฉบับเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานการณ์โควิด ๑๙ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ ดังนั้น สทนช. จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม และจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ปรับปรุงช่วงที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) [(ร่าง) แผนแม่บทฯ ปรับปรุงช่วงที่ ๑] (ข้อเสนอในครั้งนี้) เพื่อให้การดำเนินการในช่วง ๑๕ ปี ต่อไปสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายในช่วง ๕ ปี ถัดไป (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้มีการปรับเป้าหมายในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการจริงที่ผ่านมา หรือเป็นไปตามความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นเส้นแนวฐาน (Baseline) ของการดำเนินการของ สทนช. และหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

**สาระสำคัญ**

๑. คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ปรับปรุงช่วงที่ ๑ แล้ว โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ ปรับปรุงช่วงที่ ๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

...๑.๔ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ปรับปรุงช่วงที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ๒๔ กลยุทธ์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเด็นและกลยุทธ์	ตัวอย่างเป้าหมายปี ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐	ตัวอย่างตัวชี้วัด
<b>ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค</b>		
(๑) พัฒนา/ขยายเขตระบบประปา เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน และจัดหาน้ำสะอาดให้ครัวเรือนที่ไม่มีประปา	- ปรับปรุงประปาให้เป็นประปาน้ำสะอาด จำนวน ๑๘,๗๖๖ แห่ง - กปน. เพิ่มกำลังผลิตประปา ๑.๖	(๑) สัดส่วนการเข้าถึงน้ำประปา (ครัวเรือนที่เข้าถึง/ครัวเรือนทั้งหมด)
(๒) พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ [พื้นที่การประปานครหลวง (กปน.)]	ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน - กปน. เพิ่มกำลังผลิตประปา ๑.๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน	(๒) สัดส่วนการเข้าถึงน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน (ครัวเรือนที่เข้าถึง)

ประเด็นและกลยุทธ์	ตัวอย่างเป้าหมายปี ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐	ตัวอย่างตัวชี้วัด
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง (๓) พัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมและให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (๔) ประหยัดน้ำในทุกภาคส่วน (ลดการใช้ในภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ)	- จัดทำค่ามาตรฐานอัตราการใช้น้ำภายใน ๒ ปี	น้ำประปาที่ได้มาตรฐาน/ครัวเรือนทั้งหมด)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เช่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กปน. กปภ. ...		

## ๑.๒ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญอ้อ เลหาะวิไลย เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการบินพลเรือน (แต่งตั้งจำนวน ๗ คน เนื่องจากกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

## ๒. การประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๒.๑ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ

...๕. สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่ กค. เสนอ สรุปได้ ดังนี้

๕.๑ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๒ (๕๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยปรับเพิ่มเพดานของค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก ค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน ๓๐๐ วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน ๔๐๐ วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๕.๒ ให้ใช้บังคับสำหรับเงินค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

กฎหมายเดิม	ร่างกฎหมายที่เสนอ
(๕๑) ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน ๓๐๐ วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป	(๕๑) ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้าง หรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน ๔๐๐ วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ข้อ ๒ ให้กำหนดเงินได้ต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (๕๑) ค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และค่าชดเชยที่พนักงานได้รับตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แต่ไม่รวมถึงค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณอายุ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน ๓๐๐ วันสุดท้าย แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพราหมณ์โพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยไม่ถือเป็นวันลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอดังนี้

๑. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเวลา ๑๓ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน และได้รับเงินเดือนตามปกติ

๒. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นสตรี ที่เข้าร่วมบวชชีพราหมณ์โพธิถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้ สามารถลาปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๑๓ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน และได้รับเงินเดือนตามปกติ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (๔ ธันวาคม ๒๕๕๐) ในส่วนของการลาปฏิบัติธรรม ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน และยกเว้นการปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรม ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นสตรี ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรม ที่ พศ. รับรอง ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

โดยการยกเว้นตามประกาศ พศ. ให้ วธ. ประสานการดำเนินการกับ พศ. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๓ รูป และบวชชีพราหมณ์โพธิ ๗๓ คน เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรหรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

...โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพราหมณ์โพธิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีรายละเอียดกำหนดการโดยสรุปดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
- จัดพิธีชลีบม มอบผ้าไตรจีวรแก่ผู้บวชพระ และมอบผ้าขาวแก่ผู้บวชชี ปฐมนิเทศ ซ้อมพิธีการ ณ วัดสุวรณภูมิพุทธชยันตี	๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ซ้อมขานนาค/ซ้อมบวชชีพราหมณ์โพธิ และอบรมการรักษาศีล ณ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย	
- พิธีบรรพชาสามเณร/บวชชีพราหมณ์โพธิ ศีล ๑๐ และอุปสมบท ณ ปริมณฑล ต้นพระศรีมหาโพธิ์	
ปฏิบัติธรรม ฟังบรรยายธรรมะ ศึกษาพุทธประวัติ ณ สังฆนียสถาน	๒๐ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทำพิธีลาสิกขา/ลาศีล	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เดินทางกลับ	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา และร่วมบำเพ็ญกุศลโดยการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วธ. เห็นสมควรส่งเสริมให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีความประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิธวายเป็นพระราชกุศล มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ โดยทั่วกัน โดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน และได้รับเงินเดือนตามปกติ (เป็นดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะส่งผลให้

๓.๑ ผู้ที่เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้ว ก็สามารถลาบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ได้อีก และจะได้รับเงินเดือนตามปกติระหว่างการลา

๓.๒ ผู้ที่ไม่เคยลาบรรพชาอุปสมบทระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานมาก่อน และได้ลาบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลในครั้ง นี้ จะได้รับเงินเดือนตามปกติในระหว่างการลา และจะไม่เสียสิทธิในการลาอุปสมบทที่จะได้รับเงินเดือนระหว่างการลาในอนาคต

๓.๓ สตรีที่เข้าร่วมบวชชีพรหมโพธิธวายเป็นพระราชกุศลในครั้ง นี้สามารถลาปฏิบัติธรรม เป็นเวลา ๑๓ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ก่อน และโดยที่ระยะเวลาดังกล่าวไม่เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี (๔ ธันวาคม ๒๕๕๐) ที่ให้ถือเป็นหลักการว่าให้ข้าราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจาก พศ. ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา นอกจากนี้ สถานปฏิบัติธรรมของโครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชชีพรหมโพธิในครั้ง นี้กำหนดดำเนินการ ณ พุทธสังเวชนียสถาน อินเดีย และเนปาลซึ่งไม่ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ พศ. ให้การรับรองตามประกาศ พศ. เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่ พศ. รับรอง ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ดังนั้น วธ. จึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (๔ ธันวาคม ๒๕๕๐) และประกาศดังกล่าวด้วย

---

\* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๑ บัญญัติให้การอุปสมบทนั้นไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ และให้ข้าราชการผู้นั้นลาอุปสมบทโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ กำหนดให้กรณีพิเศษซึ่งจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจากที่ระเบียบนี้กำหนดให้ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๓ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจนำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

### สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์) ในขณะนั้น เป็นประธานในที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

...๑.๔ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๘,๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓ ของแผนการเบิกจ่ายหรือร้อยละ ๑๖ ของกรอบงบลงทุน สรุปได้ดังนี้

ประเภทรัฐวิสาหกิจ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายจำแนกรายแห่ง สูงสุด ๓ อันดับ
ปีงบประมาณ	๓๒,๒๙๓ (ร้อยละ ๑๑๖ ของแผนการเบิกจ่ายหรือร้อยละ ๒๖ ของกรอบงบลงทุน)	(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (๓) การประปานครหลวง
ปีปฏิทิน	๖,๒๕๑ (ร้อยละ ๑๘๒ ของแผนการเบิกจ่ายหรือร้อยละ ๕ ของกรอบงบลงทุน)	(๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (๒) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม	๓๘,๕๔๓ (ร้อยละ ๑๒๓ ของแผนการเบิกจ่ายหรือร้อยละ ๑๖ ของกรอบงบลงทุน)	-

๒. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับปรุงจากผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

...๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เช่น

(๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

(๒) เพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

(๓) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทุกวันจันทร์ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๑๘ การรับทราบกำหนดการโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี**

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ อุตตมากร กรรมการ กปน. ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ การประสานครุหลวง ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบกำหนดการของโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี รวมทั้ง (ร่าง) กำหนดการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมและบูรณาการสำหรับเยี่ยมชม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วิธีการตรวจสอบน้ำรั่วไหลภายในอาคารและภายในบ้าน และแอปพลิเคชัน MWA onMobile พร้อมทั้งการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ “น้ำประปาดีมีได้” จาก กปน. ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานฯ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ กปน. และผู้บริหารของ กปน. เข้าร่วมงานฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

**มติที่ประชุม**      รับทราบ